



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ผลักดันคนช่วยควักกระเป๋า
3ทหารเจอโควิด
จับบป3หมื่น
จะได้ลภภาชีเงินได้**

กลับมาจากชุกานู
'ภูเก็ต'รับส่งชาติ
หลังจ้างงานกินเจ
เบตงสกัดคนเลย
คปศ.เห็นชอบมาตรการใหม่ "ข้อปดมีคืน"
ลดหย่อนภาษีจากซื้อสินค้า 30,000 บาท ให้
ประชาชนเลือกเข้าโครงการนี้ ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

ผลิตภัณฑ์

☆ ต่อจากหน้า 1

หรือร่วมชิงสิทธิ์คนละครั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง เริ่มต้น 23 ต.ค.-31 ต.ค.2563 “สุพัฒนาพงษ์” เผย 8 เดือนนี้ จะมีเงินชำระระบบ 2 แสนล้านบาท มาจากเงินของรัฐ 6 หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินประชาชนร่วมจ่าย และให้ขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากสิ้นสุด 31 ต.ค.2563 เป็น 31 ม.ค.2564 เลขา สมช.เผยไทยเลื่อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติลดแรกหลัง 25 ต.ค. ค่าแบบตรวจเข้ม หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่มาเลเซีย มียอดผู้ติดเชื้อหนักหน่วง พบนักธุรกิจไทยกลับจาก เมียนมาติดเชื้อ โควิด ไทยเชิญเมียนมาแพร่ภาพพล ล้มตายกลางถนนท่าคนหวาดผวา

นายสุพัฒนาพงษ์ พันธุ์มีชาวี รองนายกรัฐมนตรี และ รว. หลังงาน เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ภายหลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ศบค. ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายใต้ “มาตรการซื้อปดมีคืน” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี ภาษี 2563 ที่ซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกัน ไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ต.ค.2563 แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะ เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้ลดหย่อนภาษีตามฐานการ จ่ายภาษีของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน หรือจะร่วม โครงการคนละครั้ง ที่รัฐบาลให้เงินสูงสุด 3,000 บาท กับประชาชน 10 ล้านคน ใช้ได้สูงสุดวันละ 150 บาท แต่ต้องนำเงินตัวเองมาจ่ายครึ่งหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ จากการประชุม ศบค. 4 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยการออกมาตรการต่างๆจะทำให้ช่วง 3 เดือนนี้ มีเงินส่งสู่ระบบเศรษฐกิจ 200,000 ล้านบาท มาจากการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21,000 ล้านบาท โครงการคนละครั้ง 60,000 ล้านบาท (เป็นเงินของรัฐมูลค่า 30,000 ล้านบาท และเงิน ประชาชน 30,000 ล้านบาท) มาจากซื้อปดมีคืน 120,000 บาท (คิดจากฐานผู้เสียภาษี 4 ล้านคนใช้ คนละ 30,000 บาท) โดยเงินที่เข้าสู่ระบบ 200,000 ล้านบาทนี้มาจากเงินของรัฐ 60,000 ล้านบาท คือจากการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21,000 ล้านบาท มาจากโครงการคนละครั้ง 30,000 ล้านบาท และรายได้ที่หายไปจากการลดหย่อนภาษี 10,000 ล้านบาท หลังจากนั้น ศบค. จะหารือถึงการหารายได้ เข้าประเทศ นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้สมาคม ธนาकारไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุน ร่วมร่วมกันเรื่องรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 7 ล้านล้านบาท ของลูกหนี้ 12.5 ล้านราย โดยให้ธนาकारแห่ง ประเทศไทยวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหา

นายคณชา พิขันธ์ที่เสชาธิการสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า มาตรการซื้อปดมีคืน จะช่วยรักษาระดับการบริโภค ภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการ บริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ใน ระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น ส่งเสริม การอ่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภท ผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า โอท็อป โดยไม่รวมสินค้าเครื่องใช้ที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก ค่าตัว เครื่องปั้น มาตรการจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อน ภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564

ขณะเดียวกัน ศบค. เห็นชอบการปรับปรุง มาตรการ เราเที่ยวด้วยกันและมาตรการกำลังใจ เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยขยายเวลาโครงการจากสิ้นสุด 31 ต.ค.2563 เป็นสิ้นสุด 31 ม.ค.2564 โดย ททท.เสนอมาให้ สิ้นสุดในเดือนปี 2563 แต่ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าให้ ข้ามไปยังมี 2564 เพื่อสนับสนุนให้คนเดินทาง ท่องเที่ยวผ่านโครงการนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวว่า ในวันที่ 8 ต.ค. จะยังไม่มียก ท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองกว่างโจว เข้าไทยไปยัง จ.ภูเก็ต เนื่องจากในพื้นที่ที่มีข้อเสนอว่าอยากให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเข้ามาหลังเทศกาล กินเจผ่านไปก่อนในวันที่ 25 ต.ค. อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขอวีซ่าเอสวีวี หรือสเปเชียล ทัวริสต์ วีซ่า สามารถมาลงในพื้นที่อื่นนอกเหนือ จากภูเก็ตได้ก่อน แต่ขีต้องกักตัว 14 วัน

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชโยเสชาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวภายหลังการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ว่า เรื่องการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไทย ลอดแรก จะเลื่อนไปเป็นหลังวันที่ 25 ต.ค. เนื่องจาก ได้รับทราบประสานจากพื้นที่ภูเก็ตว่าช่วงนี้เป็นช่วง เทศกาลกินเจ 16-25 ต.ค. จะมีคนไทยเดินทางไป ที่ภูเก็ตจำนวนมากอยากให้ระลอกการเดินทางของ นักท่องเที่ยวต่างประเทศไปก่อนเพราะนักท่องเที่ยวไทย มีความกังวล

ที่อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต วันเดียวกัน นพ.จงรักศักดิ์ แก้ววัชร รองอธิบดีกรม ควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แพทย์หญิงสิริวัณณิ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และ คณะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมิน ความพร้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บส่งตรวจและ ปฏิบัติการชีวโมเลกุลระบบควบคุมความปลอดภัย ด้วยแรงดันลบเพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้โดยสาร เดินทางระหว่างประเทศเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต

ส่วนบรรยากาศด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.เบตง จ.ยะลา ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลีรัฐ รัฐ เปร็ด ประเทศมาเลเซีย หลังสถานการณ์โควิด-19 ของ มาเลเซีย มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งวันเดียว 691 ราย เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการร่วมประสานงานประจำด่านตรวจ คนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา ตรวจคัดกรองคน ไทยที่ลงทะเบียนเดินทางจากมาเลเซียเข้าไทย จำนวน 29 คน ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและ รถบรรทุกสินค้าจากมาเลเซียที่เข้าออกด่านเบตง เฉลี่ยวันละ 20-30 คันต่อวัน

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในมาเลเซีย นำเป็นห่วงมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบการ แพร่ระบาดที่รัฐซาบาวห์รัฐใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อำเภอเบตงมีอาณาเขตติดกับมาเลเซีย จึงได้กำชับ ให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมประสานงานประจำ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เพิ่มความเข้มในการ คัดกรองคนไทยที่เดินทางมาจากมาเลเซียและเข้มงวด ในการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ติดตาม ประจำรถบรรทุกสินค้าจากมาเลเซียที่เข้าออกด่าน เบตง หลังพบการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 เพิ่มขึ้นของมาเลเซีย โดยเฉพาะรัฐเคดาห์ เปร็ดและปีนัง ที่ห่างจากด่านเปิงกาลีรัฐเพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้น และกำชับทหารป้องกันชาย แดนเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันการเดินทาง เข้ามาอย่างผิดกฎหมายของบุคคลจากประเทศ เพื่อนบ้าน ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน

วันเดียวกัน มีรายงานว่า มีนักธุรกิจชายไทย อายุ 54 ปี เดินทางกลับจากจังหวัดเมียวดี เมียนมา ผ่านด่านชายแดนไทย-เมียนมา เส้นทางสะพาน มิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อ.แม่สอด เมื่อวันที่ 22 ก.ย.แล้วเข้ากักตัวตามระบบ การตรวจเชื้อสอง ครั้งไม่พบเชื้อ แต่เมื่อตรวจอีกครั้งเมื่อ 5 ต.ค. ผลพบ เชื้อโควิด-19 ถูกนำตัวรักษาอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

ขณะเดียวกัน สื่อโซเชียลมีเดียได้มีการ แชรร์รูปภาพคนเสียชีวิตที่อ้างว่าติดโควิด-19 ตาม พื้นถนนในเมือง โดยผู้เสียชีวิตรายยังใส่หน้ากากอนามัยคาอยู่และมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใส่ชุดป้องกัน ใส่เก็บศพรายวัน โดยเฉพาะนครย่างกุ้ง ทำให้ ชาวเมียนมาหวาดกลัวกับภาพที่เกิดขึ้น ขณะที่ สื่อเมียนมาและเจ้าหน้าที่ไทยต่างแจ้งว่าเป็นข่าว ปลอมไม่มีแหล่งข่าวยืนยัน ด้านนายประเสริฐ



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานหอการค้า จ.ตาก ได้ออกมาเผยว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมขอรับรองว่าอย่าแชร์ภาพหรือส่งต่อ เพราะจะเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดให้แย่ลงกว่านี้

นอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมา ยังคงน่าวิตกกังวล โดยสื่อท้องถิ่นอิรวดีรายงานว่า อัตราผู้ติดเชื้อของเมียนมา เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 คนต่อวัน ตลอดช่วงวันที่ 1-5 ต.ค. ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 5,400 คน เสียชีวิต 134 คน ซึ่งนางอุงซาน ซูจี ผู้นำโดยพฤตินัยของเมียนมา กล่าวว่า สาเหตุที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูง เนื่องจากทางการจัดหาเครื่องมือตรวจหาเชื้อเพิ่ม จากวันละ 5,000 ชุด เป็น 8,000 ชุด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่า เมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 20,033 คน เสียชีวิตรวม 471 คน ยอดติดเชื้อรวมคิดเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน

สำหรับความคืบหน้าสภาพอากาศของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังติดไวรัสโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น นายแพทย์ดอน คอนเลย์ หมอประจำตัวนายทรัมป์เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ว่า ผู้นำสหรัฐฯ ไม่แสดงอาการป่วยอะไรจนหนักหนาตลอดคืน ส่วนนายทรัมป์เองแม้ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชน แต่ได้หาเสียงผ่านทวิตเตอร์ โจมตีพรรคฝ่ายค้าน เดโมแครต ไปจนถึงวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจขององค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ (FDA) ที่ประกาศว่าจะอนุมัติวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของอาสาสมัคร 2 เดือน หลังได้รับการฉีดวัคซีน เท่ากับว่าชาวอเมริกันจะหมดโอกาสเข้าถึงวัคซีนก่อนวันเลือกตั้ง 8 พ.ย. ตามที่นายทรัมป์เคยสัญญาเอาไว้ ขณะที่ที่มาเสียงของนายทรัมป์เชื่อว่าผู้นำสหรัฐฯ จะเข้าร่วมการโต้วาทีวันที่ 15 ต.ค. ได้ตามปกติแต่แน่ใจ ไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตมองว่าไม่ควรจัดหากนายทรัมป์ยังคงติดเชื้ออยู่

การติดเชื้อของนายทรัมป์ยังคงสร้างความโกลาหลแก่โครงสร้างการบริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยวันเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ที่ใกล้ชิดกับนายทรัมป์ ถูกตรวจพบว่าติดไวรัสโควิด-19 เพิ่มเป็น 18 คน รวมถึงนายสตีฟ มิลเลอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสประจำทำเนียบขาว

นอกจากนี้ พล.อ.มาร์ก มิลเลย์ ผู้บัญชาการคณะเสนาธิการกองทัพสหรัฐฯ และ พล.อ.อ.จอห์น ไฮทอน รองผู้บัญชาการคณะเสนาธิการกองทัพสหรัฐฯ ต้องรับการกักบริเวณตัวเองเนื่องจากพบว่า พล.ร.อ.ชาร์ลส์ เรย์ รองผู้บัญชาการหน่วยรักษาการชายฝั่งติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ติดเชื้อหลังเข้าร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในภาพรวม ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 36 ล้านคน เสียชีวิตรวม

1.06 ล้านคน โดยที่สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 7.72 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 216,000 คน ตามด้วยอินเดีย ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 6.75 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 105,000 คน กระทรวงสาธารณสุขอินเดียชี้แจงว่าสถานการณ์เริ่มไปในทิศทางที่ดี หลังยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวเมื่อวันที่ 7 ต.ค. อยู่ที่ 72,049 คน จากที่เคยสูงทำสถิติในวันเดียวถึง 97,894 คน เมื่อวันที่ 17 ก.ย.

อีกด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงว่า ทหารไทยเดินทางกลับจากปฏิบัติการกิจที่รัฐเซาท์ซูดานแล้วที่ ชุดแรก 180 นาย และมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 รวม 31 นาย ซึ่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.พระมงกุฎฯ ที่เหลืออีก 149 นาย ที่เข้ารับการรักษา ได้กักตัวครบกำหนดแล้วและเดินทางกลับบ้านในวันที่ 7 ต.ค. ไม่พบการติดเชื้อ สบค.ทบ. ได้ย้าให้หน่วยต้นสังกัดจัดพื้นที่เฝ้าระวังให้กำลังพลส่วนนี้ต่ออีก 14 วัน ส่วนกำลังพลชุดที่ 2 จะเดินทางกลับมาในวันที่ 11 ต.ค. อีก 76 นาย เพื่อให้กำลังพลชุดที่ 2, ไปทำงานต่อ แต่จากการตรวจต้นทางยังไม่พบการติดเชื้อ โดยกำลังพลที่กักตัวตรวจไม่พบเชื้อแล้ว กรมควบคุมโรคจะออกใบรับรองให้สามารถไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า ที่ 12

แนะผู้ป่วยเรื้อรังใช้สิทธิบัตรทองใน รพ.ใกล้บ้าน

นพ.สุรศักดิ์ สี่ลาอุดมลิขิต ผอ. โรงพยาบาลรามธิบดีและประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHO SNET) กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ซึ่งเห็นชอบข้อเสนอยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ในกรณีที่ให้ประชาชนไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง โดยนำร่องในพื้นที่กทม. และปริมณฑลนั้น เข้าใจว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกเพิ่มทางเลือกแก่ผู้รับบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่วนตัวไม่ได้ขัดอะไร แต่ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหมายถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ใช่โรงพยาบาลทุกแห่งเพราะถ้าไม่เข้าใจก็อาจหลงไปโรงพยาบาลตติยภูมิซึ่งจะทำให้เกิดความหนาแน่น ส่วนกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนั้น ยากแนะนำให้ไปรับบริการกับหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางและจะได้รับการดูแลได้ต่อเนื่องการจะไปรับบริการในหน่วยบริการหลายแห่ง ในระยะยาวคงมองว่าไม่ดี เพราะข้อมูลการรักษาพยาบาลจะอยู่ที่หน่วยปฐมภูมิอยู่แล้ว

สำหรับประเด็นที่จะให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อมเพื่อไม่ให้อาการลุกลามและเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้นั้น นพ.สุรศักดิ์กล่าวว่า ในทางนโยบายเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ยังไม่แนะนำเช่นเดิมว่าแม้จะเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นก็อยากให้ไปรับบริการตามพื้นที่ที่กำหนดในเขตสุขภาพ.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า 1

แนะบัตรทองโรคเรื้อรัง

รับบริการ ปฐมภูมิ ใกล้ที่พัก

ประธานกลุ่มสถาบัน
แพทย์ไม่ชัด “30 บาท
รักษาทุกที่” ยกระดับ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ผู้ถือ
“บัตรทอง” แต่ยังไม่
แข็งแรงให้ ♦อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง □ **ต่อจากหน้า 1**

ชัดเจน เข้ารับรักษาได้แค่หน่วยบริการปฐมภูมิ หวังประชาชนหลงคิด ทำ รพ.คดียุติ แอ๊ดแมนะ กลุ่มโรคเรื้อรัง-มะเร็ง รักษา รพ.ตามสิทธิ เพื่อความต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 ต.ล. นพ.สุรศักดิ์ ตีลาอุดม ลิปิ ผอ.รพ.รามารินทร์ และประธานคณะกรรมการรพ. ในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่ง ประเทศไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ว่าในประเด็นนี้ให้ประชาชนไปรับบริการกับหน่วยประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง โดยนำร่องในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลนั้น เข้าใจ

ว่าเป็นการเพิ่มความสะดวก เพิ่มทางเลือกแก่ ผู้รับบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่วนตัวไม่ได้ขัดอะไร แต่ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหมายถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ใช่ รพ. ทุกแห่ง เพราะถ้าไม่เข้าใจก็อาจหลงไป รพ.คดียุติ ซึ่งจะทำให้เกิดความหยาบแค้น

นพ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ตนมองว่าในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ยากแถมมาให้ไปรับบริการกับหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และได้รับการดูแลได้ต่อเนื่อง การจะไปรับบริการในหน่วยบริการหลายแห่ง ในระยะยาวมองว่าไม่ดี เพราะข้อมูลการรักษาพยาบาล จะอยู่ที่หน่วยปฐมภูมิอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน แต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลจะลงลึกในรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ ขณะที่หน่วยบริการเดิมก็ลำบาก เพราะแต่เดิมดูแลคนไข้อยู่

แล้ว อยู่ ๆ คนไข้ไปรักษาที่อื่น หากวันหน้า เป็นอะไรมา ก็อาจกังวลว่าจะดูแลได้หรือไม่ ส่วนสถานบริการที่ไม่ใช่ปฐมภูมิ ก็อาจกังวลว่าคนไข้จะมาที่ รพ.หรือไม่ เพราะขณะนี้มีความหนักแน่นอยู่แล้ว

“ตรงนี้อายกแนะนำประชาชนว่าถ้า เป็นโรคเรื้อรัง ควรไปรักษาที่หน่วยปฐมภูมิ ใกล้บ้านจะดีกว่า เพราะการวินิจฉัยและยา อย่างเดียวไม่พอ ต้องดูอย่างอื่นด้วย แพทย์แต่ละคนถ้ารักษากันไปมา ๆ จะรู้ว่าการตอบสนองต่อของคนที่ใช้แต่ละคนเป็นอย่างไร หรือไม่เหมือนขนมที่จะเลือกกินตัวไหนก็ได้ การตอบสนองของยาในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นโรคเรื้อรังยากแนะนำให้ไปรับบริการจากแพทย์คนเดิม นอกจากนี้ แพทย์ในระบบปฐมภูมิที่อยู่ในพื้นที่อาจไปช่วยดูแลหรือวางมาตรการสร้างเสริมสุขภาพได้ ดีกว่า” นพ.สุรศักดิ์ กล่าว

สำหรับประเด็นที่จะให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม เพื่อให้โอกาสการดูแลและเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้นั้น นพ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ในทางนโยบายเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มทางเลือก แต่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ยังไม่แน่ว่าเช่นเดิมว่าจะเรื้อรังที่เป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้น ยากให้ไปรับบริการตามพื้นที่ที่กำหนดในเขตสุขภาพ เข้าใจว่าทาง สปสช. คงจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวางระบบด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนก็ได้สะดวก มีเวลาเป็นวันหรือหลาย ๆ วันในการจัดคิว เช่น เป็นมะเร็งปากมดลูก ก็จัดคิวว่าหน่วยบริการไหนที่พร้อมรับ แล้วเอาไปให้ตรงกับความต้องการของคนไข้ ถ้าคนไข้ อาจเลือก รพ. ในชนบทได้ บ้านแล้วหน่วยบริการพร้อมรับก็จบ แต่ต้องมาร่วมกัน ออกแบบระบบ รวมทั้งระบบการจ่ายที่ต้องสอดคล้องกัน.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า 1

ตะลึง'2ญี่ปุ่น' ไปจากไทย ตรวจพบโควิด	ศบค.เคาะ ข้อบัตมีคิน ได้ลดภาษี ตะลึงพบ 2 ชาว ญี่ปุ่นกลับจากไทย ติด ◆อ่านต่อหน้า 12
---	--

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

‘2ญี่ปุ่น’

□ ต่อจากหน้า 1

“โควิด-19” กรมควบคุมโรค เร่งสอบสวนโรคผู้
ใกล้ชิดในไทยด่วน แจง เดินทางจากไทย ลอดน้
ญี่ปุ่นตรวจนำลายเจอดีเชื้อ 14 ราย แต่ตรวจ
ยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐานกลับให้ผลลบ 9 ราย ที่
เหลือรอผล สบ. เผย อีก 2 สัปดาห์ ขง สบค.
ทดลองลดกักตัวนักท่องเที่ยวเหลือ 10 วัน ขณะ
ที่แผนเปิดต่างชาตินักท่องเที่ยว ย้ำทดลองรับเฉพาะ
คนที่พร้อม-จำกัดพื้นที่ เล็งหรืออีกครึ่งหลัง 25
ค.ค. สบ.ส. เคาะ “ข้อปดมีคืน” ให้ข้อลันคำไม่
เกิน 3 มหีน ได้ลดหย่อนภาษี เริ่ม 23 ค.ค. ถึง
สิ้นปี ขง ครม. สัปดาห์หน้า “บักตู” อิ่ม ลัง คร.
ตรวจสอบสวน ปม “อมเบ็ยเล็ยงคำรวง” ชูด
ปฏิบัติงานสกัด “โควิด-19” จตข. รับคุด กำจับ
พิสูจน์ รายงานผลใน 10 วัน ผิดจริงฟ้นไม่เล็ยง
ทั้งวินัย-อาญา พร้อมเปิดช่องร้องเรียนผ่านสื่อ
โซเชียลฯ ดิดแซทเท็ก “#อมเบ็ยเล็ยงโควิด”

เมื่อวันที่ 7 ค.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ล่าสุด พบผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย จึงมียอดผู้ป่วย
ยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,615 ราย มีผู้ที่รักษาหายแล้ว
เพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้หายป่วยแล้ว
3,391 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 59 ราย
รักษาตัวในรพ. 165 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 15
ราย แบ่งเป็น ผู้ที่มาจากสหรัฐ 3 ราย ผู้ที่มาจาก
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 1 ราย ผู้ที่กลับจาก
ประเทศญี่ปุ่น 6 ราย เป็นข้าราชการเป็นทหาร
ข้างเฉพาะกิจ ผู้ที่มาจากประเทศเมียนมา 1 ราย
ผู้ที่ยกจากประเทศอินเดีย 2 ราย และผู้ที่ยกจาก
ประเทศบังกลาเทศ 2 ราย

ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จ.ปทุมธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยว และนำธุรกิจในรูปแบบ
พิเศษ หรือ STV ที่มีพลระบุงมีประชาชนบาง
ส่วนยังไม่เห็นด้วย ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประชุมหรือและหาแผนการรองรับ ซึ่งต้องคำนึง
ว่าขณะนี้ สิ่งที่สำคัญคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ จึงต้องปรึกษา
กันว่าจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเกาะอย่างภูเก็ต คงไม่
สามารถเปิดพักเกาะได้ แต่หากเป็นหาดหรือเป็น
ที่เฉพาะ อาจจะสามารถเปิดรับและจำกัดพื้นที่ได้
และหามาตรการในการติดตามนักท่องเที่ยวให้ได้
เช่น ที่ จ.ภูเก็ต ที่จะมีมาตรการช่วยเหลือก่อน
ทันทีนี้แต่เสี่ยงสะท้อนจากประชาชนว่าไม่ยอม
ให้ดำเนินการในขณะนี้ เพราะกำลังจะมีเทศกาล

กินเจ จึงขอให้เลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เริ่ม
ดำเนินการหลังจัดเทศกาลกินเจ คือหลังวันที่ 25
ค.ค.เป็นต้นไป จะให้หรือก่อน ซึ่งรัฐบาลจะเตรียม
ความพร้อมและวางมาตรการต่าง ๆ อีกครั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่ายังไม่
ได้เปิดรับนักท่องเที่ยว แต่เป็นการจัดทริปเข้า
มา รวมถึงไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไป
เข้าไปเที่ยวในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มคนที่จัด
ทริปมาท่องเที่ยว มีการควบคุมมาตั้งแต่ต้นทาง
การรับรองจากประเทศต้นทาง และมาอยู่ในพื้นที่
จำกัดคือมาที่ที่หาดใหญ่ที่อยู่ในหาดนั้น หากไม่
เริ่มวันนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม สำหรับการ
รายงานยอดนักท่องเที่ยวมีรายงานเข้ามา
ขณะนี้ยังมีไม่มาก เพราะเป็นการทดลองเปิด
และย้ำว่าเป็นการเปิดรับคนที่พร้อมก่อนเท่านั้น
ทั้งเรื่องสุขภาพและสถานะทางการเงิน หากกล
งสมบัตินั้นไหนก็อยู่ที่นั่นเลย ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพฯ
และไปเที่ยวภูเก็ตคือ ส่วนกรณีมีข่าวตำรวจไม่ได้
รับเงินเบ็ยเล็ยงปฏิบัติงาน โควิด-19 โดยเฉพาะ
พื้นที่ บข.ส.8 ว่า เรื่องนี้ให้ไปตรวจสอบ โดยต้อง
ไปไล่กับฝ่ายตำรวจ

ต่อมเวลา 13.30 น. ที่ตึกกักตักกักกักกัก
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบ.ส. โดย
กล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่ง ว่า วันนี้เป็นการ
ประชุมครั้งสำคัญขอ สบ.ส. ในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมา
อย่างต่อเนื่องในเรื่องสถานการณ์ด้านสุขภาพ
ขณะเดียวกันต่างประเทศก็ยังมีสถานการณ์ที่ไม่ดี
นัก มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกของเรา ดังนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจก็
เช่นเดียวกันวันนี้จำเป็นต้องเดินหน้ควบคู่กันไป
ทั้งในส่วนการชิงบัพื้นฟู การใช้ช่างงบประมาณ
ของภาครัฐ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากแจ้งให้ที่
ประชุมทราบคือ รัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาสุดท้ายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
ธนาคาร ส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

“ปัญหาของทุกวันนี้ ไม่ได้มีแค่เพียงแค่
การดำรงชีวิต ซึ่งเคยแนะนำไปแล้วว่าให้ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้ออยู่หัว แต่วันนี้ปัญหาของประชาชนที่มี
มากที่สุด คือปัญหาหนี้สินของพวกเขา ทั้งนี้
ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งสิ้น
จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพวกเขา เพราะ
ไปกล่าวถึงกับทางธนาคารไม่ได้ แต่หากเราไม่
ช่วยกันวันนี้ประเทศชาติ ก็คงต้องไปกันทั้งหมด
จึงขอฝากไว้ด้วย เพราะทุกคนต่างคาดหวังความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล วันนี้จึงขอให้ท่านเริ่มจาก

การช่วยตัวเองเสียละกันบ้าง และรัฐบาล ก็
จะเข้ามาดูแลพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง และถ้าเกิด
ปัญหาอะไรขึ้นอยากจะให้เข้าใจวิธีการหลักคิด
ของรัฐบาลด้วย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการเปิด
ประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย
จะมีกลุ่มแรกที่มาจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน
150 คน เดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำมาลง
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในวันที่ 8 ค.ค.
ยืนยันว่าเมื่อเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยการกักตัว 14 วัน
อย่างไรก็ตามจากการหรือ หลายฝ่ายวิตกว่าเป็น
ช่วงเทศกาลกินเจ จึงมีมติให้เลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวไปก่อน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.
อึ้งยศ เทพจันทร์ โยมก ดร. เปิดเผยถึงกรณีที
สังคมออนไลน์ แชรข้อมูลตำรวจชั้นผู้้อยถูกม
เบ็ยเล็ยงโควิด-19 หลายพื้นที่ ว่า พล.ต.อ.วิสิ
ปราชสาทองโอสถ จตข. มีหนังสือให้ตำรวจทุก
หน่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าพบว่ามพฤติกรรม
ไปในทางทุจริตจะฟ้นไม่เล็ยง พร้อมดำเนินการทั้ง
วินัยและคดีอาญา เนื่องจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้
ยอดสุข ผบ.ตร. เห็นความสำคัญของกำลังพล โดย
เฉพาะตำรวจชั้นผู้้อย ถ้าฟ้นเงินเบ็ยเล็ยงอาจจะ
ดูไม่มากสำหรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แต่ันคือปริมาณ
ที่มากสำหรับตำรวจชั้นผู้้อย โดยเฉพาะการ
ทำงานในช่วงพิเศษ เขาต้องได้รับค่าตอบแทนเต็ม
ที่ตามที่รัฐจัดให้ ยืนยันว่าถ้าคิดฟ้นไม่เล็ยง แต่กั
เป็นความเข้าใจผิด ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยต้อง
ออกมาชี้แจง

ฟ้นนี้ พล.ต.อ.วิสิณุ กำจับว่าให้ออก
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 10 วัน พร้อมกัน
นี้ขอเปิดช่องในการร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
ตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียน
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยมีกรดิดแซทเท็ก “#อม
เบ็ยเล็ยงโควิด” จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
กรองข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ขณะเดียวกัน ผบ.ตร.
สั่งให้สืบสวนทางลับด้วย ไม่ใช่เฉพาะที่เป็น
หนังสือราชการ เงินส่วนนั้นเป็นงบประมาณของ
ปี 2563 ได้จัดโอนไปหมดแล้ว ถ้าเป็นดังที่มีการ
แชร์หรือวิพากษ์วิจารณ์กัน นั่นคือการทุจริตด้วย
ไม่ได้ ส่วนจะไม่บอกว่าใครคิดต้องรอผลการตรวจ
สอบ จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่ถ้าเป็นความ
เข้าใจผิดต้องมาชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจ ผู้สื่อข่าวถาม
ว่า ฟ้นมาทำไม่ตำรวจมีปัญหาเรื่องเบ็ยเล็ยงอยู่
บ่อยครั้ง พล.ต.ต.อึ้งยศ กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุ
วัฒน์ได้แถลงนโยบายไป ระบบจะดีจะเลวอย่างไร
ไม่สำคัญ มันสำคัญที่คน เวลาัน ผบ.ตร. กำลัง
จัดการเรื่องคนก่อน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันกล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์พร้อมการจำลองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยระยะต่อไป โดย นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า จากนี้เราจะค่อย ๆ ไข่มุมประจักษ์ที่ท่องเที่ยวเข้ามาบนพื้นฐานความสามารถทางการแพทย์ในการควบคุมป้องกันโรค โดยจำลองการระบาดจากนี้ไว้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย หรือ 2 ราย และเข้าไปควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย แบบจำลองที่ 2 คือ อาจจะระบาดในกลุ่มเล็ก ๆ คาดว่าจะมีประมาณ 10-20 คน แต่สามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลาอันสั้นไม่ให้เกิด 3 สัปดาห์ หรืออย่างมากก็ 4 สัปดาห์ และรูปแบบที่ 3 เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง 100-200 คน เหมือนเคสสนามมวย ซึ่งไม่อยากจะเกิดแบบนี้และคาดว่าไม่อยากจะเกิดหากประชาชนให้ความร่วมมือโดยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และผู้ประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการต่าง ๆ

เมื่อถามถึงการลดระยะเวลาอีกตัวนักท่องเที่ยว นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า การพิจารณาอยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เบื้องต้นพิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศที่เข้ามา หากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ก็ยังให้กักตัว 14 วันเช่นเดิม ส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็พิจารณาลดวันกักตัวลงเบื้องต้น 10 วันก่อน แล้วดูว่าผลประมาณ 1 เดือน ว่าเป็นอย่างไรมาก่อน แต่เชื่อว่าการลดวันกักตัวลงจะได้ประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้จะมีการทำงาน และเสนอต่อ สบค. ในอีก 2 สัปดาห์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุม สบค. เห็นชอบมาตรการซื้อปดี่คืน โดยให้คนไทยจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านหนังสือ สินค้าไอที อุปกรณ์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ที่พัก และตู้เครื่องบริน สามารถนำค่าใช้จ่ายไม่เกินคนละ 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.- 31 ต.ค. ประเมินว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากภาษีประมาณหนึ่งล้านบาท ซึ่งผู้เข้าร่วมมาตรการต้องไม่ได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งด้วย จะเสนอ ครม. เห็นชอบสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 ด้วย ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมไปหาวิธีช่วยปรับโครงสร้าง

หนี้กับประชาชนที่ได้พักหนี้ไปในช่วงโควิด-19 ซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 7 ล้านล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้กว่า 12.5 ล้านคน

“ด้วยมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาจะช่วยประคองระบบเศรษฐกิจไปได้ เพราะประเมินว่าในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 จะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 2 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐทำ ทั้งการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.1 หมื่นล้านบาท คนละครึ่ง 6 หมื่นล้านบาท และซื้อปดี่คืนอีก 1.2 แสนล้านบาท ที่คำนวณจากฐานผู้เสียภาษี 4 ล้านคน” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ที่ จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (สบค.อ.แม่สาย) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมาระบาดหนัก โดยที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย คงเหลือเพียงด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ที่ติดต่อกับ จ.ท่าขี้เหล็ก เพียงจุดเดียว เนื่องจากมีรายงานว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมาเพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ภาพการเสียชีวิตในประเทศเมียนมาในไซเชียมมีเดีย ซึ่งคาดว่าการเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีทั้งนอนเสียชีวิตตามท้องถนน หรือสวนสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่เมียนมาเข้าไปตรวจสอบและเก็บศพโดยสวมชุด PPE จึงทำให้เกิดความหวาดกลัว

ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จึงได้มีการหารือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ไทย

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีประเทศญี่ปุ่น ตรวจคัดกรองผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางมาจากประเทศไทย พบผลบวกติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นชายอายุ 60 ปี และหญิงอายุประมาณ 30 ปี ว่าจากการประสานงานตามกลไกอนามัยระหว่างประเทศไปยังประเทศญี่ปุ่น ถึงการตรวจนำลายในผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น แล้วพบผลติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวก สะสมขณะนี้ มีทั้งหมด 14 ราย พบว่า เป็นคนไทย 9 ราย และคนญี่ปุ่น 5 ราย อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจหาโปรตีนในน้ำลายนั้นไม่ใช่วิธีที่เป็นมาตรฐาน และเมื่อทางการญี่ปุ่นมีการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR กลับไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามล่าสุดใน 14 รายนี้ เมื่อตรวจซ้ำ ข้อมูลจนถึงวันที่ 7 ต.ค. ออกมาแล้ว 9 ราย เป็นลบทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 5 ราย อยู่ระหว่างรอด ขณะนี้ 2 รายล่าสุดที่เป็นข่าว อยู่ระหว่างสอบสวนโรคและประวัติเพิ่มเติมซึ่งที่พกาศัยในประเทศไทย

“แม้การตรวจหาโปรตีนด้วยน้ำลายจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานสากล แต่ทุกครั้งที่มีญี่ปุ่นรายงานผลเป็นบวกออกมา ทางกรมควบคุมโรคเราก็ไม่ได้มีนงอนใจ มีการสอบสวนโรคทุกเคส โดยตั้งจำกัดในคนสัมผัสใกล้ชิด ประมาณ 10-20 ราย ก็ไม่เคยพบการติดเชื้อแต่อย่างใด” นพ.ธนรักษ์ กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

977190226015

นายกรัฐมนตรีคุมเข้มเปิดพท.
รับคนต่างชาติ
เน้นเฉพาะกลุ่มจำกัดพื้นที่
ไฟเขียวเข้าภูเก็ตหลัง 25 ต.ค.
สธ.ชงทดลองกักตัว 10 วัน
เฮ! ศบศ.เคาะ 'ช้อปดีมีคืน'
ยึดเราเที่ยวด้วยกัน 31 ม.ค. 64

ไทยพบป่วยใหม่ 15 ราย มีต่างชาติ 6 ราย กลับจาก "ซูดาใต้-
เมียนมา-ฮ่องกง" ➡ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

สหรัฐ-บังกลาเทศ” หมอหญิงนักท่องเที่ยวจีนล็อตแรกที่จะเข้ามาต้นเดือนค.ค.ต้องกักตัว 14 วัน พร้อมหาวิธีนาระยะเวลาตรวจหาเชื้อ ด้าน สธ.ชงศบค.ทดลองลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยวเหลือ 10 วัน พิจารณาตามความเสี่ยงพท.ที่ระบาด นายกษ.ย้ำเร่งลดแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ชันเป็นไปไม่ได้ถ้าจำกัดพื้นที่อย่าง จ.ภูเก็ต ขอให้เข้ามาหลัง 25 ค.ค.ผ่านเทศกาลกินเจ และมาเป็นทริปป. ไม่ปล่อยให้เข้าชายแดน ชันคุมเข้มตั้งแต่ต้นทาง เมืองต้นต้องกักตัว 14 วัน ศบค.เคาะ “ข้อปดิมคิน” ลดย่อนกักตัวสูงสุด 3 หมั่น-ปรับปรุง ขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึง 31 ม.ค.2564

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) สรุปสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ป่วยใหม่ 15 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,615 ราย มีผู้รักษาหายแล้วเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้หายป่วยแล้ว 3,391 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 165 ราย

ไทยป่วยใหม่ 15 จากตปท.มีต่างชาติ 6
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย แบ่งเป็นผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย โดยรายที่ 1 เป็นชายสัญชาติอเมริกัน อายุ 21 ปี รายที่ 2 เป็นชายสัญชาติอเมริกัน อายุ 40 ปี รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 31 ปี ผู้ที่มาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 36 ปี ผู้ที่กลับจากชูดานใต้ 6 ราย

เป็นชายไทย อายุ 27-50 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจ กลับถึงไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 25 ราย และเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่จ.ชลบุรี ก่อนถูกส่งเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3.มาจากเมียนมา 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 54 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 22 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันของรัฐระดับจังหวัดที่จ.ตาก ตรวจพบเชื้อ ก่อนถูกส่งเข้ารับรักษาในรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ที่มาจากอินเดีย 2 ราย รายแรกเป็นชายสัญชาติอินเดีย อายุ 39 ปี ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นชายสัญชาติอินเดีย อายุ 41 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารักษาในรพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

หมอหญิงนักท.จีนล็อตแรกกักตัว 14 วัน
5.ผู้ที่มาจากบังกลาเทศ 2 ราย เป็นชายสัญชาติบังกลาเทศ อายุ 53 ปี อาชีพแพทย์ และเป็นนักกีฬาชาย อายุ 26 ปี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผลทั้ง 2 รายนี้พบเชื้อ แต่รายแรกเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ส่วนรายที่ 2 เข้ารับการรักษานใน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข กล่าวถึงการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองกว้างใจ ประเทศจีน ลอตแรก 150 คน เป็นการเช่าเหมาลำที่สนามบินภูเก็ต วันที่ 8 ตุลาคม โดยยืนยันว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีกรกักตัว 14 วัน ไม่มีอะไรน่ากังวล พร้อมยอมรับว่า มีการพยายามหาวิธีใช้ชุดตรวจที่ระยะเวลาได้ก็จะดี เพื่อร่นระยะเวลาที่กักตัว

ชงศบค.ทดลองลดกักตัวนักท่องเที่ยว 10 วัน
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยว่า อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เบื้องต้น พิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศที่เข้ามา หากประเทศเสี่ยงสูง เช่น สถานการณ์ระบาดในประเทศนั้นๆ รวมถึงค่าเฉลี่ยที่เข้ามาในประเทศไทย กักตัวแล้วมีอัตราการตรวจ

เจอเชื้อสูง ก็ยังให้กักตัว 14 วันเช่นเดิม ส่วนประเทศที่เสี่ยงต่ำก็พิจารณาลดวันกักตัวลงเบื้องต้น 10 วันก่อน แล้วดูว่าผลประมาณ 1 เดือน ว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาสู่การออกมาตรการเพิ่มเติม เช่นวันนี้ คนจีนที่เข้ามาแล้วกักตัว 14 วันก็ตรวจไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อลดวันกักตัว แต่มาตรการตรวจอาจเพิ่มขึ้น เช่น ตรวจแยงจมูก ตรวจแอนติบอดี ตรวจแอนติเจน ซึ่งอาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าการลดวันกักตัวลงจะได้ประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้ จะทำรายงาน และเสนอต่อ ศบค.ในอีก 2 สัปดาห์

ย้ำแผนเปิดรับทท.เน้นเฉพาะพื้นที่

ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรพ.ว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ความชัดเจนถึงความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประชุมอยู่ โดยต้องหามาตรการรองรับตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพราะวันนี้สิ่งสำคัญคือความเดือดร้อนในระบบภาคเศรษฐกิจ ด้านท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งต้องปรึกษาว่าจะรับได้หรือไม่ แต่ถ้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวแบบเปิดเที่ยวทั้งเกาะ คงรับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะหาดได้หรือไม่ เป้าหมายของเราจะรับตามแนวทางพื้นที่กักกันจะได้อหรือไม่ ต้องคิดแบบนี้ ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้

“อย่างที่จ.ภูเก็ต ถ้าสิ่งนี้เทศกาลกินเจ ขอให้ปิดหลังเทศกาลกินเจคือ หลังวันที่ 25 ตุลาคมไปแล้ว ขอให้หาหรือเรื่องนี้ โดยขณะนี้เตรียมมาตรการกันอยู่ว่าจะเข้ามาที่ไหนมาอย่างไรแล้วอยู่ที่วัน จะติดตามได้หรือไม่ โดยเลือกเฉพาะที่ปลอดภัย” นายกรัฐมนตรี

ชี้เข้ามาเป็นทริปป.คุมเข้มตั้งแต่ปลายทาง

และกล่าวอีกว่า เราไม่ได้เปิดให้เข้ามาทั้งหมด แต่เข้ามาเป็นทริปป. และไม่ได้ปล่อยให้เข้าทางชายแดน ไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้ามาเที่ยว คนต่างชาติที่จะมาต้องถูกควบคุมตั้งแต่ต้นทางต้องตรวจสอบรับรองการกักตัวของเขามาก่อน และเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดหรือเข้ามาในสถานที่กักตัว ค้างโรงแรมไหน ต้องอยู่

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โรงแรมนั้น พื้นที่หาคนก็หาคนนั้น แคนั้นก่อน ถ้าไม่ทำอย่างนี้ จะไปอย่างอื่นได้หรือไม่ ถ้าไม่เริ่มก็ไม่ได้อะไรเลย ก็เหมือนเดิมละนั้น ประชาชนต้องช่วยกันทั้งหมด เป็นห่วงโซ่ ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวโรงแรมก็ปิด ไม่มีการซื้ออาหารการกิน น้ำ เครื่องดื่มไม่ได้ใช้ แล้วจะทำอย่างไร ก็ยากจนกันไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อต้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่แสดงเจตนารมณ์ต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแล้วเห็น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็มีแต่ยังไม่มาก เราจึงจะเอามาทดลองก่อน เมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมก็จะมามากขึ้น วันนี้เราเอาคนที่พร้อมที่มีน้อยๆ แต่เป็นคนที่มีคุณภาพ ตรวจสอบที่คิดเป็นทวีปเข้ามา ลงที่ไหนก็ต้องลงที่นั่นไม่ใช่มาลงกรุงเทพฯ แล้วไปต่อแถว ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ส่วนมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ต้องเน้นใส่หน้ากากอนามัย

นายกฯลดสภ.สวนนอกจนเสียสละช่วยชาติ
เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 หรือ ศบค. โดยกล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า วาระสำคัญวันนี้จะหารือเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรอยต่อของสถานการณ์ที่รุนแรงมาต่อเนื่องในสถานการณ์ด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันต่างประเทศก็ยังมีสถานการณ์ไม่ดี กระทบเศรษฐกิจทั้งในและภายนอกของเรา ดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน วันนี้จำเป็นต้องเดินหน้าควบคู่กันไปทั้งการใช้งบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพราะถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญขณะนี้

“สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ รัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาสุดท้ายปลายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของธนาคาร ส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาของทุกวันนี้ ไม่ได้มีเพียงการดำรงชีวิต เคยแนะนำไปแล้วว่าให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง แต่วันนี้ปัญหาของประชาชนที่มีมากที่สุดคือ ปัญหาหนี้สิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคาร จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพวกท่าน เพราะไปถ่วงถ่วงกับธนาคารไม่ได้ แต่หากเราไม่ช่วยกันวันนี้ประเทศชาติ ก็คงต้องไปกันทั้งหมด ขอฝาก

ไว้ เพราะทุกคนต่างคาดหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาล วันนี้จึงขอให้ท่านเริ่มจากการช่วยตัวเองเสียสละกันบ้าง และรัฐบาล จะเข้ามาดูแลพวกท่านอีกครั้ง ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอยากขอให้เข้าใจวิธีการหลักคิดของรัฐบาลด้วย

ศบค.เกาะ‘ข้อปดิมมีสิน’/ลดภาษี
มีรายงานข่าว ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ข้อปดิมมีสิน” และปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันและมาตรการกำลังใจ ประกอบด้วย 1) มาตรการ “ข้อปดิมมีสิน” ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสือ และสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตัวเครื่องบิน) เริ่ม 23 ต.ค.-31 ธ.ค.2563

ปรับปรุงขยาย‘เราเที่ยวด้วยกัน’
สำหรับเดือนนี้คือ หากประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตาม 1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 2) โครงการคนละครึ่ง แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ 2) ปรับปรุงมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ” เพิ่มสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,815 คน สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหารค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้ ทั้งนี้ ขยายระยะเวลาโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกันถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ทะลุ 36 ล้านคน
ยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลก
'ทรัมป์' อายากหาเสียงแล้ว
'ไบเดน' ค้านดีเบตรอบ 2
อังกฤษ-เซ็กป่วยรายวันพุ่ง
WHO คาดสิ้นปีมีวัคซีน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 36 ล้านราย “โดนัลด์ ทรัมป์” ผู้นำสหรัฐ อายากกลับไปหาเสียงเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐอีกครั้งหลังออกจาก รพ. ได้เพียงวันเดียว ขณะที่ “โจ ไบเดน” คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต เห็นว่าควร ยกเลิกการดีเบตครั้งที่ 2 หากทรัมป์ยังไม่หายป่วย อังกฤษติดโควิดทบสถิติอีก วันเดียวเกิน 1.4 หมื่นคน ขณะที่ผู้เสียชีวิตยังเพิ่มต่อเนื่อง และเป็นสถิติสะสม สูงสุดของทวีปยุโรป ➡ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 11



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ทั่วโลก

ส่วนเช็กมียอดผู้ป่วยรายวันสูงสุดของประเทศ ทางด้าน "อินเดีย" ยอดผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเดือนตุลาคม "องค์การอนามัยโลก" คาดอาจใช้วัคซีนต้านไวรัสระยะช่วงสั้นปีนี้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 36,087,836 ราย เสียชีวิต 1,055,378 ราย รักษาหายแล้ว 27,174,633 ราย สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อ 7,724,207 ราย เสียชีวิต 215,849 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 6,757,131 ราย เสียชีวิต 104,591 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,970,953 ราย เสียชีวิต 147,571 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,248,619 ราย เสียชีวิต 21,865 ราย เกาหลีใต้ ติดเชื้อ 889,808 ราย เสียชีวิต 27,017 ราย

ทางด้าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เวลาที่เขาฟื้นตัวขึ้นมากแล้วหลังจากป่วยเป็นโรคโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และต้องเข้ารับการรักษาดูแลในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน โดยเขาตั้งหน้าตั้งตาออกงานที่ประชุมวิสัยทัศน์ในรอบที่ 2 ที่จะขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งจะลงคะแนนในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ และเขายังได้ทวีตข้อความระบุว่าอย่าให้โควิด-19 มามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และจะไม่มีการปิดประเทศ แต่จะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับโควิด-19 ให้ได้

ขณะที่นายโจ ไบเดน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตบอกว่าการติบตบที่ 2 ไม่ควรเกิดขึ้น หากนายทรัมป์ยังไม่หายป่วยจากโควิด-19 แม้ว่านายทรัมป์เพิ่งป่วย แต่เจ้าตัวยังคงไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลและกลับถึงทำเนียบขาว นายทรัมป์ก็ถอดหน้ากากอนามัยออกแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่หลายคนก็ตาม และก่อนหน้านั้น ก็มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวของนายทรัมป์ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 10 คน นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ส่วนนางแมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมายเลข 1 ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นกันขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ทำเนียบขาวท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ว่ากระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรออกรายงานเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมา ยืนยันผู้ป่วยสะสม

อย่างน้อย 530,113 คน เพิ่มขึ้น 14,542 คน ถือเป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อคนแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรอยู่ที่อย่างน้อย 42,445 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป เพิ่มขึ้น 76 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากสหรัฐ บราซิล อินเดีย และเม็กซิโก

ส่วนสาธารณรัฐเช็ก พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 4,457 คน กลายเป็นยอดผู้ป่วยรายวันสูงสุดของประเทศ ทำลายสถิติเดิมที่มี 3,794 คน และส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 90,022 คน เพิ่มขึ้น 4 เท่า นับจากวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้นถึง 10 เท่า ในช่วงเวลาดังกล่าว และทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป หรือ อีซีดีซี เผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สาธารณรัฐเช็กมีผู้ป่วยติดเชื้อ 326.8 คน ต่อประชากร 100,000 คน ทำสถิติแซงหน้าสเปนที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ 302.4 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ส่วนที่อินเดีย ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายใหม่ในแต่ละวันลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม อินเดียมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายใหม่สูงถึง 86,821 ราย และ 1,181 รายตามลำดับ ยอดดังกล่าวลดลงในวันที่ 2 ตุลาคม

อยู่ที่ 81,484 ราย และ 1,095 รายตามลำดับ ก่อนลดลงแตะ 79,476 ราย และ 1,069 รายตามลำดับ ในวันที่ 3 ตุลาคม ส่วนวันที่ 4 ตุลาคม ยอดทั้งสองยังคงลดลงแตะ 75,829 ราย และ 940 รายตามลำดับ ก่อนลดลงต่อเนื่องแตะ 74,442 ราย และ 903 รายในวันที่ 5 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ยังเหลือผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ 919,023 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลรวมอยู่ที่ 5,662,490 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ว่า นายแพทย์เทดรอส แอดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก(WHO) เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกว่าด้วยมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ว่า เราต้องการวัคซีนและหวังว่าในช่วงสิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนมาใช้ได้ พร้อมกันนั้นเขาก็เรียกร้องให้สมาชิกกันไว้และยึดมั่นในพันธกรณีทางการเมืองจากผู้นำทั่วโลก เพื่อเป็นหลักประกันว่าวัคซีนจะได้รับจากเจ้าหน้าที่แจกจ่ายอย่างทั่วถึงเมื่อพร้อมใช้

ขณะนี้มีความกังวลใจอยู่ระหว่างการวิจัย 9 วัคซีน ซึ่งเป็นแกนหลักของโครงการวัคซีนทั่วโลกที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นแกนนำในชื่อ COVAX ที่มีเป้าหมายจะแจกจ่ายวัคซีนให้ได้ 2,000 ล้านโดสภายในสิ้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้ก็มีทั้งหมด 168 ประเทศ แล้วที่เข้าร่วมโครงการนี้ ยกเว้นจีน สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เชื่อมั่นใจวัคซีนโควิดใช้ได้สิ้นปี
จี้ผู้นำปท.กระจายทั่วถึง
ภูเก็ตไวรอส 'ทัวร์จีน' เกือบ
สมช. แจงเลื่อนหลังกินเจ
'อยู่' ระบุวัคซีนโควิดสิ้นปีได้ใช้ ขณะที่ยอดทั่วโลก
วันเดียวพุ่งกว่า 3 แสนราย ไทยติดเชื่อเพิ่มอีก 15 คน
อยู่ในสถานกักกัน (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

วัคซีนโควิด

ไทยติดเชื้อ15คนมาจาก6พท.

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม เพชฌัญญู ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำวันในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย เดินทางมาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ชูแดนใต้ 6 ราย เมียนมา 1 ราย อินเดีย 2 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 3 ราย และบังกลาเทศ 2 ราย โดยอยู่ในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ในสถานกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) ในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) และในสถานกักกันที่จัดโดยหน่วยงาน (Organization Quarantine)

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 311,613 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 36,041,783 ราย อาการรุนแรง 67,050 ราย รักษาหายแล้ว 27,122,286 ราย เสียชีวิต 1,053,818 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 7,722,746 ราย เป็นรายใหม่ 43,660 ราย 2.อินเดีย 6,754,179 ราย เป็นรายใหม่ 72,106 ราย 3.บราซิล 4,970,953 ราย เป็นรายใหม่ 30,454 ราย 4.รัสเซีย 1,237,504 ราย เป็นรายใหม่ 11,615 ราย 5.โคลอมเบีย 869,808 ราย เป็นรายใหม่ 7,650 ราย ประเทศไทยยังมีอันดับ 140 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,252 ราย ยอดสะสมรวม 20,033 ราย

'บักคู้' เล็งเปิดภูเก็ตหลังกินเจ

ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประชุมอยู่ โดยต้องหามาตรการรองรับตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพราะวันนี้สิ่งสำคัญคือความเดือดร้อนในระบบภาคเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งต้องปรึกษากันดูว่าจะรับได้หรือไม่ แต่ถ้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวแบบเปิดเที่ยวทั้งเกาะคงรับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะหาดได้หรือไม่ เป้าหมายของเราจะรับตามแนวทางพื้นที่กักกัน หรือ Quarantine Area ว่า จะได้หรือไม่ ต้องคิดแบบนี้ ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้อย่างที่ จ.ภูเก็ต กำลังจะมีเทศกาลกินเจ ขอให้เปิดหลังเทศกาลกินเจคือหลังวันที่ 25 ตุลาคมไป

แล้ว โดยขอให้หรือเรื่องนี้โดยขณะนี้ก็ได้เตรียมมาตรการกันอยู่ว่าจะเข้ามาที่ไหนมาอย่างไรแล้วจะอยู่ที่ไหน จะติดตามได้หรือไม่ โดยเลือกเฉพาะที่ปลอดภัย

ชี้เปิดให้เข้าเฉพาะกลุ่ม

เมื่อถามว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านและหลายๆประเทศเป็นปัจจัยที่ต้องให้พิจารณาครั้งด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เราไม่ได้เปิดให้เข้ามาทั้งหมด แต่เข้ามาเป็นทวีป โดยไม่ได้ปล่อยให้เข้ามาทางชายแดนไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้ามาเที่ยวคนต่างชาติที่จะมาจะต้องถูกควบคุมตั้งแต่ต้นทางจะต้องตรวจสอบรับรองการกักตัวของเขามาก่อน และเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด หรือเข้ามาในสถานที่กักตัว ค้างโรงแรมไหนก็ต้องอยู่โรงแรมนั้น พื้นที่ไหนก็พื้นที่ไหนนั้น แต่ก่อน ถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะไปอย่างอื่นได้หรือไม่ ถ้าไม่เริ่มก็ไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนเดิม แล้วก็โรงเรียนว่ามีปัญหา ฉะนั้นประชาชนต้องช่วยกันทั้งหมด มันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มันนักท่องเที่ยวโรงแรมก็ปิด ก็ไม่มีกรซื้ออาหารการกิน น้ำ เครื่องดื่มไม่ได้ใช้ แล้วจะทำอย่างไร ก็ยกจกออกไปหมด

สั่งไล่อ้อมเบียดเลี้ยงตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่แสดงเจตนาจะมาเยือนจากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็มีแต่ยังไม่เยอะ เราจึงจะเฝ้าระวังตลอดก่อน เมื่อถึงเวลาที่พร้อมก็จะทยอยขึ้น วันนี้เราเอาคนที่มีความพร้อมที่น้อยๆ แต่เป็นคนที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบที่ดีเป็นทวีปเข้ามา มาลงที่ไหนก็ต้องลงที่นั่นไม่ชมมาลงกรุงเทพฯแล้วไปต่อภูเก็ต ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองก็ต้องเน้นใส่หน้ากากอนามัย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีที่เกิดการอ้อมเบียดเลี้ยงโควิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติ โดยเฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ว่า "เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ ก็ต้องไปไล่กับฝ่ายตำรวจ"

ศบค.รับทัวร์ลือตแรกหลัง25ตค.

พล.อ.อนุช พงศาพัฒน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ศบค. ว่าเรื่องการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไทยล็อตแรกนั้นจะเลื่อนไปเป็นหลังวันที่ 25 ตุลาคม โดยจะยังคงมาตรการเดิมที่ได้มีการหารือใน ศบค.ไปแล้ว เนื่องจากได้รับการประสานจากพื้นที่ภูเก็ตว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ 16-25 ตุลาคม นั้น จะมีคน

ไทยเดินทางไปเที่ยวยังพื้นที่ จ.ภูเก็ตจำนวนมาก จึงอยากให้ชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปก่อน เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยมีความกังวลเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปยังพื้นที่

เมื่อถามถึงการเปิดให้นักธุรกิจเดินทางเข้าไทย พล.อ.อนุชกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยอยู่แล้ว เพียงแต่เข้ามาต้องมีใบขออนุญาตการทำงาน โดยในที่ประชุม ศบค. ได้หารือถึงประเด็นนักธุรกิจจะไม่ขอเข้าด้วยกันโรค 14 วัน โดยจะต้องหารือกันอีกครั้งในที่ประชุม ศบค.จะไม่เดลเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ ผบ.ทบ.สหรัฐ หรืออาจจะปรับลดความเข้มข้นลงเล็กน้อย เนื่องจากมีนักธุรกิจบางส่วนค่อนข้างจะเยี่ยดอ้อมกับมาตรการแล้วไม่มา แต่จะยอมผ่อนคลายมาตรการเกินไปไม่ได้ เนื่องจากห่วงประชาชนในประเทศ

อนุทินยืนยันทัวร์จีนถึงภูเก็ต8ต.ค.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ว่า สำหรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย จะมีกลุ่มแรกที่มาจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน 150 คน เดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ยืนยันว่าเมื่อเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการกักตัว 14 วัน จึงไม่มีอะไรน่ากังวล ส่วนการตรวจคัดกรองทางเราพยายามหาวิธีชี้ชุดตรวจที่สามารถยืนยันระยะเวลาของการตรวจได้ก็จะเป็นเรื่องดี เพื่อจะได้ยืนยันระยะเวลาที่กันได้

ภูเก็ตขอต่างชาติมาหลัง25ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนั้น

ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาภูเก็ตในลักษณะ special tourist visa (STV) ว่า จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ทราบว่าจะไม่มีกรนำนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในระยะนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีงานประเพณีถือศีลกินผัก (17-25 ตุลาคม)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

เนื่องจากผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนมีความกังวลว่า หากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าในระลอกนี้อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาในช่วงดังกล่าว ไม่กล้าที่จะเดินทางเข้ามาและจะกระทบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ต โดยจะประสานไปยังส่วนกลางอีกครั้ง หากจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามา ควรจะหลังจากวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว

ส.ท่องเที่ยวเผยรอแก้หลายรอบ

นายภูมิศักดิ์ รักแตงม นายกสมมาศธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันระหว่างผู้ว่าการ ททท., ผู้ว่าฯ ภูเก็ต, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทไทยล่องเสด็จ จำกัด สรุปว่า วันที่ 8 ตุลาคมนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาภูเก็ตอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของชาวจีน และหากดูเงื่อนไขในการออกวีซ่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย และคงไม่สามารถออกได้ภายใน 2-3 วัน จึงมีการพูดคุยกันว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนตลอดจนในช่วงระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคมนี้ เป็นช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผัก ขอให้ประกาศไปเลยว่า ภูเก็ตพร้อมรับชาวต่างชาติหลังจากผ่านพ้นประเพณีถือศีลกินผักไปแล้ว ส่วนจะเข้ามาเมื่อใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับทางศบค.อนุญาต และหากอนุญาตแล้วอยากให้มีการแถลงข่าวเพื่อความชัดเจน และจะได้ไม่เกิดความสับสนขึ้นอีก ซึ่งภูเก็ตแต่งตั้งผู้เอามาแล้วหลายรอบ

สร.จ่อขงศบค.กักตัว10วัน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิต ติ์ ปลัด สธ.เปิดเผยถึงมาตรการระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงโควิด-19 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นพิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศที่เข้ามา หากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานการณ์การระบาดในประเทศนั้นๆ รวมถึงค่าเฉลี่ยที่เข้ามาในประเทศไทย กักตัวแล้วมีอัตราการตรวจเจอเชื้อสูง ก็ยังให้กักตัว 14 วันเช่นเดิม นพ.เกียรติภูมิกล่าว ว่า ส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็พิจารณาวันกักตัวลง เบื้องต้น 10 วันก่อน แล้วติดตามผลประมาณ 1 เดือน ว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาสู่การออกมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคไปจัดทำรายละเอียดเสนอวันที่เหมาะสมในการกักตัว โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งจำนวนวันกักตัว แต่ละระยะเวลาสามารถป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น กักตัว 14 วัน ป้องกันได้ร้อยละ 100 กักตัว 12 วัน 10 วัน หรือ 7 วัน ป้องกัน

ได้ก็เปอร์เซ็นต์ รวมถึงวิธีตรวจขณะอยู่ในสถานกักกัน ซึ่งจะต้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งการเก็บตัวอย่างจากการแยงจมูกตรวจหาเชื้อ และการเจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกัน

“ระยะแรกอาจจะลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วันก่อน ซึ่งคาดว่าจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในอีก 2 สัปดาห์หน้า เมื่อดำเนินการไปแล้วราว 1 เดือน ก็จะมีการประเมิน หากยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีก็จะพิจารณาลดจำนวนวันลงอีก” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

เตรียมพร้อม3ฉกทักคนรับมือ

นพ.เกียรติภูมิกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรับมือการระบาดของโควิด-19 ในระยะถัดไปว่า สธ.ได้จัดทำฉกทักของการระบาดรอบถัดไป ฉกทักคนที่ 1 การระบาดจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ยอดผู้ป่วยจะเป็นยอดเล็กๆ มีผู้ติดเชื้อประมาณ 1-2 ราย และระบบสาธารณสุขเข้าควบคุมไม่เกิดการแพร่กระจาย มาตรการขอประชาชนคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 85-90 ขึ้นไป เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือ พร้อมทั้งสังเกตอาการป่วยของตนเอง ฉกทักคนที่ 2 เมื่อมีการรายงานผู้ติดเชื้อจะมีการระบาดเล็กๆ ราว 10-20 ราย และระบบสาธารณสุขจะควบคุมได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้นและ ฉกทักคนที่ 3 เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิด แต่หากประชาชนร่วมมือในการป้องกันโรคได้ดี ฉกทักคนนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เป็นการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อน ติดเชื้อกลุ่มคนจำนวนมาก ในฉกทักคนนี้เป็นประชาชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เพราะการติดเชื้อในลักษณะนี้มักเกิดในสถานประกอบการเป็นหลัก

รอส.ปล่อยกู้'ทีมแพทย์'พันล.

วันเดียวกัน นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ HOME FOR MEDICAL อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เพียง 0.67% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.65 (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50%) ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำเอ็มโอยูกับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี กรณีราย

ย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.55% เท่านั้น ให้อำนาจซื้อ ปลุกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ใถ้ออมเงิน ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์สิน NPA ของ ธอส. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับเพื่อซื้อหรือใถ้ออมเงิน และใถ้ออมเงินเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซ่อมแซมฟ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี กรณีผู้ 1 ล้านบาท ฟ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 2,900 บาทเท่านั้น

“ทั้งนี้ผู้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสิวิทยา เภสัชกร เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ชันสูตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักรังสีเทคนิค พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานแปลภาษา เจ้าหน้าที่การเงินในสถานพยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิต นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ พนักงานขับรถฉุกเฉินของสถานพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเปิดให้บริการ Application : GHB ALL ได้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์” นายฉัตรชัยกล่าว

ติดเชื้อมาวันเดียว3แสนคน

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกพุ่งทำสถิติอีกครั้งทะลุ 36,053,816 คนในช่วงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม หลังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 300,000 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีถึง 8 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักหมื่น อินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดที่ 72,106 คน ตามด้วยสหรัฐ 40,317 บราซิล 30,454 อาร์เจนตินา 14,740 อังกฤษ 14,542 สเปน 12,793 รัสเซีย 11,615 และฝรั่งเศส 10,489 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศแถบยุโรป

เมียนมาพุ่งอันดับ3อาเซียน

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมียนมา ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อในเมียนมา 20,033 คน และมีผู้เสียชีวิต 471 ราย โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกือบ 1,000 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนับสิบคนต่อวันนับตั้งแต่สัปดาห์ก่อน เป็นเหตุให้ในบางพื้นที่ต้องเร่งเพิ่มการตรวจสอบเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เมียนมาได้เพิ่มการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก 5,000 เป็น 8,000 คนต่อวัน ด้านกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาระบุว่า ตั้งแต่วัน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ที่ 1-5 ตุลาคม มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 5,400 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 134 ราย ซึ่งราว 65% ของผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 60 ปี ปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นลำดับ 3 ในอาเซียน เป็นรองเพียงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้น

ออกซานเดียนอย่าตื่นตระหนก

นางออกซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา ออกแถลงการณ์ทางสถานีโทรทัศน์ว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หลังจากได้นำเอาชุดตรวจสอบแอนติเจนมาใช้ ซึ่งทำให้ได้ผลตรวจที่รวดเร็วกว่าเดิม พร้อมกับขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเกินไปกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เพราะการตรวจพบผู้ป่วยเร็วขึ้นก็จะทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

'ฮู'ระบุมักชินพร้อมใช้สิ้นปีนี้

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมารณูเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์ว่า วัคซีนต้านโควิด-19 อาจพร้อมที่จะให้ผู้คนใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมกับเรียกร้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอคำมั่นทางการเมืองจากผู้นำทั่วโลก ให้รับประกันความเท่าเทียมในการแจกจ่ายวัคซีน เมื่อมันพร้อมที่จะนำไปให้ผู้คนทั่วไปใช้งานได้แล้ว

"เราจำเป็นต้องมีวัคซีน และมันมีความหวังว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนอย่างน้อยตัวหนึ่ง" นายกีบรีเยซุสกล่าวขณะเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ปัจจุบันมีวัคซีน 9 ตัวที่อยู่ระหว่างการทดลองภายใต้โครงการการจัดเตรียมวัคซีนโลกขององค์การอนามัยโลก (โคแวกซ์) ซึ่งตั้งเป้าว่าจะทำการกระจายวัคซีนออกไปให้ได้ถึง 2,000 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2564

พบอีกอณูยทหารกลับชุดาน

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) เปิดเผยแพร่หนังสือเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จำนวนมากกว่า จากตัวเลขที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กองทัพบก (ศบค.ทบ.) พบว่าทหารช่างที่กลับมารชุดแรก 180 นาย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดรวม 31 นายที่ตรวจพบล่าสุด 6 นายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 149 นายที่อยู่ใน State Quarantine ได้เข้ากักตัวครบกำหนด และไม่พบการติดเชื้อ จะเดินทางกลับบ้านในวันนี้ โดย ศบค.ทบ.ได้เน้นย้ำมาตรการเพิ่มเติม ให้นำหน่วยต้นสังกัดจัดพื้นที่เฝ้าระวังให้กำลังพลส่วนนี้ต่ออีก 14 วัน ส่วนกำลังพลชุดที่ 2 จะเดินทางกลับเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม อีก 76 นาย เพื่อให้กำลังพลผลัดที่ 2 ไปทำงานต่อก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้เช่นกัน แต่จากการตรวจที่ต้นทางยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด

"ขอให้ประชาชนวางใจในมาตรการที่เราใช้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกองทัพบก โดยกำลังพลที่กักตัวตามระยะเวลาพ้นจากการกักตัว และตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ทางกรมควบคุมโรค จะออกไปรับรองให้เหมือนเช่นประชาชนทั่วไป แม้ได้รับเอกสารและสามารถไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ทางกองทัพบกจะปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.ทบ. หน่วยต้นสังกัดก็จัดพื้นที่เฉพาะในหน่วยต้นสังกัด เป็นการป้องกันชั้นที่ 2" พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

ส.ก.จีสภาคท.ตามบัตรทอง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 ซึ่งมี นายคำรณ โกมลศุกกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ที่ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้เสนอญัตติขอให้ สภา กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณี การยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ตรวจสอบพบการทุจริต

โดยได้มีประกาศยกเลิกสัญญาการขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ของ คลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลเอกชนใน กรุงเทพฯ จำนวน 188 แห่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 16 คน กำหนดพิจารณาภายใน 180 วัน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จำนวนมากกว่า 2 ล้านคน ที่จะต้องย้าย สิทธิการรักษาไปยังสถานพยาบาลคู่สัญญาแห่งอื่น ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้บริการด้านการป้องกันรักษาโรคกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน รวมทั้งจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปรับบริการจากสถานพยาบาล